

Mẫu Thư Dành Cho Phụ Huynh/Gia Đình
Yêu Cầu Về Giáo Dục Sức Khỏe Giới Tính Toàn Diện

Kính Gửi Các Bậc Phụ Huynh và Gia Đình,

Chúng tôi muốn thông báo cho quý vị về yêu cầu giáo dục liên quan đến giáo dục sức khỏe giới tính áp dụng cho các trường học và những yêu cầu này ảnh hưởng như thế nào đến việc giảng dạy cho con quý vị. Vào năm 2020, Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang Washington (Washington State Legislature) đã thông qua yêu cầu mới ([Bộ Luật Sửa Đổi của Washington \(Revised Code of Washington, RCW 28A.300.475\)](#)) quy định rằng tất cả trường học đều cung cấp giáo dục sức khỏe giới tính toàn diện.

Trong bộ luật, giáo dục sức khỏe giới tính toàn diện được định nghĩa là việc giảng dạy về quá trình phát triển và sinh sản của con người diễn ra theo thời gian, phù hợp với lứa tuổi và cân nhắc đến tất cả học sinh.

Học khu của chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra quyết định về chương trình giảng dạy và tài liệu giáo dục mà chúng tôi sử dụng để giảng dạy về sức khỏe giới tính. Không yêu cầu sử dụng một chương trình giảng dạy duy nhất nào tại các trường học ở Washington.

Theo bộ luật, học sinh từ lớp mẫu giáo – lớp 3 sẽ được giáo dục cảm xúc xã hội. Không yêu cầu giảng dạy nội dung về sức khỏe giới tính đối với học sinh từ lớp mẫu giáo – lớp 3. Giáo dục cảm xúc xã hội là giáo dục về giao tiếp tôn trọng, tình bạn lành mạnh, tôn trọng không gian cá nhân và quản lý cảm xúc.

Học sinh lớp 4 hoặc lớp 5 sẽ được giáo dục sức khỏe giới tính ít nhất một lần. Quá trình giảng dạy về sự trưởng thành và phát triển của con người (tuổi dậy thì) thường bắt đầu từ lớp 5.

Học sinh lớn tuổi hơn sẽ nhận được thông tin phù hợp với lứa tuổi về sự trưởng thành và phát triển của con người cũng như hệ thống sinh sản, mối quan hệ lành mạnh, sự chấp thuận, kiêng khem, các bệnh lây truyền qua đường tình dục (sexually transmitted diseases, STD) và các phương pháp tránh thai. Chúng tôi sẽ giảng dạy ít nhất hai lần cho lớp 6 – lớp 8 và ít nhất hai lần cho lớp 9 – lớp 12.

Quý vị có thể chọn không cho con mình tham gia chương trình giảng dạy thông qua yêu cầu bằng văn bản và xem lại chương trình giảng dạy về sức khỏe giới tính của chúng tôi trước khi quá trình giảng dạy diễn ra.

Để biết thêm thông tin về RCW 28A.300.475 và các yêu cầu đi kèm, vui lòng truy cập trang web của Văn Phòng Giám Đốc Công Huấn (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI): [Giáo Dục Sức Khỏe Giới Tính \(ospi.k12.wa.us\)](#)

Vui lòng liên hệ nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào.

Trân trọng,

Hiệu Trưởng Trường Học/Giám Đốc Học Khu